

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

ตามที่ กลุ่มจริยธรรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อทบทวนการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco webex Meetings โดยมีนายแพทย์สามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1. ส่วนกลาง จำนวนทั้งหมด 55 คน ประกอบด้วย รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ และผู้รับผิดชอบงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 34 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการ ศบส. 1- 12 สสม. 5 แห่ง และผู้รับผิดชอบงานด้านคุณธรรมจริยธรรม

นางจันทร์ทิพย์ พงษ์สนาม รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม กล่าวรายงานความสำคัญและวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA โดยตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต กำหนดให้กรมจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเพื่อ เป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตเชิงรุกให้ครอบคลุม 4 ประเด็น ตามภารกิจหลักของกรม ได้แก่ 1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย 3) การใช้จ่ายงบประมาณ และ 4) การบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานจริยธรรม จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้งระดับกรมและระดับหน่วยงาน
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนความเสี่ยง, สามารถสรุปและรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน จากการจัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้หลักการประเมินการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการรายงานผลการ ดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการและ ผู้รับผิดชอบจากทุกหน่วยงาน

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายแพทย์สามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบนโยบายไว้ดังนี้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบเชิงรุก ที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงาน ร่วมผลักดันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติงานในภารกิจของกรม มิให้มีการรับ สิ้นบนต่างๆที่จะนำมาซึ่งการทุจริตได้ โดยเฉพาะภารกิจหลักของกรม ได้แก่การพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่างๆ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ หรือเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสอดคล้องตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 4 มกราคม 2565 ที่กำหนดให้ หน่วยงานภาครัฐต้องเข้า ร่วมการประเมิน ITA โดยการกำหนดเป้าหมาย เครื่องมือและแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

ดังนั้นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ทุกหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ วันนี้ จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ด้วยการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อร่วมผลักดันให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “ปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ” อย่างต่อเนื่อง

การบรรยายหัวข้อ “หลักการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต” และการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย นางสาวสุพัตถณี มาแดง ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน

หน่วยงานในสังกัดกรมได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกระบวนการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ครอบคลุม 4 ประเด็น ตามภารกิจหลักของกรม ได้แก่ 1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย 3) การใช้จ่ายงบประมาณ และ 4) การบริหารงานบุคคล และมีการพิจารณาคัดเลือกกระบวนการเพื่อ ดำเนินการจัดทำเป็นความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกลุ่มงาน จริยธรรมจะรวบรวมและดำเนินการขออนุมัติแผนความเสี่ยงต่อไป



ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานจรรยาธรรม



กลุ่มงานจรรยาธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกรม และ ระดับหน่วยงาน วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม
สุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อทบทวนแผนงานความเสี่ยงด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายแพทย์
สามารถ ติระศักดิ์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและ
มอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 34 หน่วยงาน ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล (Webex) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพัญญี มาแดง
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การประเมินความเสี่ยงและ
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้านทุจริต จัดSTRONG

เป็นองค์กรคุณธรรม